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สื่อ ประเด็นข่าว 

 
ไทยรัฐ  

คอลัมน์ ชกหลังข่าว 

ช่ืนชมการท างานของ รมว.สธ. 

   -กล่าววา่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปน็รัฐมนตรีท่ีท างานเชงิรุกถึงลูกถึงคน ลงพื้นท่ี จ.นครศรีธรรมราช 

ซึ่งประสบภัยน้ าทว่มถึงหนว่ยบรกิาร พร้อมก าชับให้จัดหนว่ยแพทย์เคลื่อนท่ีให้ออกบริการอย่างท่ัวถึง แต่ท่ีไดใ้จหมอ

และชาวบ้านเต็มๆ ก็ตรงท่ี นพ.ปิยะสกลสวมจิตวิญญาณคนเปน็หมอ ลงมือตรวจทั้งเด็กและผูใ้หญ่ด้วยตนเอง ฟิต

ขนาดนี ้ท่ีเคยเอ่ยปากว่าจะขอเขา้ร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุหากไม่ได้เปน็ รมว.สธ. คงเป็นฝันท่ีอีกยาวไกล 

 

ไทยโพสต์  
คมชัดลึก ไทยรัฐ 

 โพสต์ทูเดย์  new)108 

ร่างพ.ร.บ.มิลค์โค้ด 

    -เสนอข่าว นพ.ไกรสิทธ์ิ ตันติศิรินทร์ อดีต ผอ.ฝ่ายอาหารและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแหง่

สหประชาชาต ิ (FAO) ส านักงานใหญ่ กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็ก

เล็ก พ.ศ.... ว่า เห็นด้วยกับการห้ามการโฆษณาหรือท าการตลาดผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่ส าหรับทารก เพื่อส่งเสริม

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน แต่ไม่เหน็ด้วยถ้าควบคุมไปถึงกลุ่มเด็ก 3 ปี เนื่องจากจะกระทบต่อ

การโฆษณาและการตลาดอาหารทุกชนิด เช่น นมสด นมกล่อง นมเปรี้ยว นมโรงเรียน อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ

ต่างๆ ซึ่งเปน็อาหารเสริมท่ีเด็กอายุ 1 ปีขึน้ไปสามารถรับประทานได้แล้ว แต่ไม่ครอบคลุมอาหารท่ีเปน็โทษต่อเดก็ 

เช่น เคร่ืองดื่มท่ีมีน้ าตาลสงู ขนมขบเคี้ยว ดงันัน้ควรเปลี่ยนชือ่เป็นรา่ง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

ส าหรับทารก พ.ศ.... และควรจ ากัดแค่อายุ 0-12 เดือนเท่านั้น และห้ามโฆษณาเท็จ บิดเบือน สว่นสูตรนมท่ีคร่อมกัน

อยูน่ั้น โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) ก าลังพิจารณาแยกสูตรนมใหม่ เหลือแค่นมสูตร 6-12 

เดือน และสูตร 1-3 ป ีคาดว่าจะส าเรจ็ใน ก.ค. 2019 ซึง่จะใช้บังคับการผลิตนมผงได้ท้ังหมด 

     -รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒนว์ณิชย์ ประธานชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นมแม่มีผลต่อความสูง

ของเด็ก จากข้อมูลพบว่า กัมพูชามีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน สงูถึงร้อยละ 65.2 แต่เด็กเตี้ยร้อย

ละ 32 เมียนมาร์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ร้อยละ 23.6 อัตราเด็กเตี้ยร้อยละ 35 ลาวเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ 6 เดือน 

ร้อยละ 40.4 แต่เด็กเตี้ยร้อยละ 45 ขณะทีไ่ทยอัตราการเลี้ยงลกูด้วยนมแม่ต่ า รอ้ยละ 12 แต่เด็กเตี้ยแค่ร้อยละ 10 

อาหารเสริมตามวัยจงึเป็นสิง่ส าคญัที่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปต้องรับประทาน แต่หากยึดตามพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะท าให้

สังคมจะไม่ได้ความรู้เรื่องนี้ แต่อาจจะเห็นโฆษณาขนมขบเคี้ยว น้ าอัดลม อาหารขยะแทน ดังนัน้ อย.อาจต้องมี

มาตรการเสริมเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์ ห้ามไม่ให้โฆษณาหรือส่งเสรมิการตลาดเฉพาะสูตรส าหรับเดก็ 0-1 ปี  

    -ด้าน รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย กังวลวา่ร่างพ.ร.บ.

ฉบับนี้จะครอบคลุมเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ เพราะยังมีความก้ ากึง่กันกับการตลาด ท าให้บุคลากร

สาธารณสุขกังวลว่าไม่สามารถใหค้วามรู้หรือขึ้นเวทีให้ข้อมูลได้ ดังนัน้อยากขอให้ยกเวน้เรื่องนีใ้นพ.ร.บ. และระบุให้

ชัดเจนว่าไม่ควบคุมนมทางการแพทย์ 

โพสต์ทูเดย์  

กรมประชาสัมพนัธ์ 

  -เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายนี้ห้ามโฆษณาและการสง่เสริม

การตลาดทุกรูปแบบ แต่ไม่ได้ห้ามการซื้อขาย เด็กท่ีจ าเปน็ต้องใช้นมผงยังหาซื้อได้ตามปกติ แพทย์ให้ค าแนะน ากับผู้

เลี้ยงดเูก่ียวกับนมผงได ้ สว่นขอบเขตการควบคุมผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กอายุ 0-3 ขวบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล

ว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ โดยกฎหมายฉบับนีจ้ะช่วยป้องกันไม่ให้

บริษัทนมใช้วิธีท่ีจะน าไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้แม่และครอบครัวม่ันใจว่าเม่ือได้รับข้อมูลจากแพทย์และ

บุคลากรทางสุขภาพ จะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นกลางและเปน็จรงิ ไม่มีอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดเข้ามาเก่ียวข้อง 

แพทยส์ามารถให้ข้อมูลเรื่องอาหารทางการแพทย์ได้ตามปกต ิ

 

คมชัดลึก 

พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

   -เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลงัจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชเ้ม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ัง 5 กระทรวง คือ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน 

จะต้องไปออกกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจน ว่าแต่ละหนว่ยงานจะมีการขับเคล่ือนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร 
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แล้วมาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันท่ี 19 ธันวาคม ซึง่จะเป็น

การประชุมครั้งที่ 2 และเปน็วนัท่ีมีคณะกรรมการครบองค์ประชุม 

 

สยามรัฐ  

พัฒนาการเดก็ไทย 

   -เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษศ์ุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กใน

ภาพรวมระดับประเทศ ภายใตโ้ครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต ่1 เม.ย. 58- 31 ม.ค. 59 ของส านัก

ตรวจและประเมินผล พบวา่ เดก็ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 71.96 หรือ 897,432 คน จากเป้าหมาย 

1,247,060 คน มีพัฒนาการท่ีสมวัยร้อยละ 90.84 เด็กท่ีสงสัยลา่ช้าร้อยละ 9.19  

     ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี 60 โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเคร่ืองมือ 

DSPM ก็เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ตามเกณฑ์อายุ 9, 18,30, 42 เดือน และ

ส่งเสริมใหว้างแผนพฒันาเด็กปฐมวัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่การใช้

เคร่ืองมือ DSPM ค้นหาเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า พร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

ข่าวสด 

แบบประเมินเดก็ปฐมวัย 

  -เสนอข่าว ทีมวิชาการจากศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและวัยรุ่น เช่น การ

ติดยา ติดเกม ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การตีกัน ดว้ยการท าให้เดก็มีพัฒนาการด้านการคิดเชงิบริหาร โดย สวรส. และ 

วช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ม.มหิดล พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น 

ส าหรับแบบประเมินฉบับภาษาไทยมี 2 ชุด คือ 1.แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน 

และ 2.แบบประเมินพฤติกรรมด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน ใช้ส าหรับประเมินในเด็กอายุ 2-6 ขวบ มี

ค าถามท้ังหมด 32 ข้อ ส าหรับให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูอนุบาล ใชป้ระเมินพฤติกรรมเด็กในชัน้เรียนท่ีรู้จักและคุ้นเคย โดย

ครูผู้ประเมินจะต้องสอนหรือดูแลเด็กท่ีถูกประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

 

ไทยโพสต์ 

พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 

  -เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคล่ือนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน ส านักวิจัยซูเปอร์โพล 

เปิดเผยผลส ารวจความคิดเหน็ เรื่องเสียงสะท้อนของประชาชนตอ่การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ และการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 95.6 สนับสนนุรัฐให้ปรับปรุงกฎหมาย

ควบคุมยาสบูให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ เนื่องจากใช้มาแลว้ 25 ป ี 

 

สยามรัฐ 

งานคุ้มครองผู้บริโภค อย. 

  -เสนอข่าว นพ.วนัชัย สัตยาวฒุิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.มีนโยบายเรง่รัดพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย สมประโยชน ์ และอ านวยความสะดวกให้

ผู้ประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ 

โดยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางกฎระเบียบด้านวัตถุ

อันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2560 รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบใหม่ 

E-Submission ด้านวัตถุอันตรายท่ีเพิ่งเริ่มใช้ ก.ย. 59 

 

เดลินวิส ์

สถาบันสิรินธรจัดประชุมวิชาการ 

     -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลงัเป็นประธานเปดิการประชุมวชิาการ 

“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน” ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นแนวทางท่ีองค์การอนามัย

โลกริเริ่มข้ึน และใชเ้ปน็ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการและผู้ปว่ยโดยการอาศัยชุมชนเปน็ส่วนรว่ม 

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะชว่ยลดความยากจน สร้างโอกาสทีเ่ท่าเทียม และการมี

ส่วนรว่มของสังคมส าหรับคนพิการ 

 

คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ 

บางกอกโพสต์  

ผู้จัดการรายวัน 

เหมืองแร่ทองค าอัครา 

   -เสนอข่าว นายเกรก ฟาวลิส ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รู้สึก

แปลกใจท่ีมีการประกาศค าสัง่หัวหน้าคสช. ใช้มาตรา 44 ระงบัการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ตัง้แต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ซึ่งบริษัทไดย้ื่นจดหมายเลิกจา้งพนักงานท้ังหมดกว่า 1,000 คน แต่ยังไม่ฟ้องร้องรัฐบาล 

จะรอผลสรุปคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 4 กระทรวง ได้แก่ ก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ

http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/dmsweb_v2_2/content/org/story_D1.php
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สิ่งแวดล้อม และก.วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในประเดน็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายงานตลอด 15 ปี การ

ด าเนนิงานของบริษัทไม่ได้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าข้อมูลเข้าชีแ้จงต่อภาครัฐ 

 

เดลินวิส์  คอลัมน ์  

หมายเหตุประชาชน 

เคร่ืองตรวจวัดความเคม็ในอาหาร 

     -เสนอบทความเก่ียวกับการลดการบริโภคเค็ม ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววา่ การน าเคร่ืองตรวจวัดความเค็มในอาหารก่อนการบริโภค หรือการตรวจวัดปริมาณ

โซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ เพือ่ตรวจสอบระดับความเค็มท่ีบริโภคเข้าไป มีราคาประหยัด เหมาะกับบุคคลท่ัวไป 

รวมท้ังการน าไปใชใ้นการรณรงค์ของสสส. และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมใน

ห้องปฏิบัติการ และจุดบริการทางการแพทย์ โดยการวเิคราะหป์ริมาณโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ จะอยู่ในรปูแบบ

กระดาษทดสอบ ส่วนในอาหาร เปน็อุปกรณ์ตรวจวัดความเค็มแบบอิเล็กทรอนิกส์  มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ใชง้าน

ง่าย 

 
ไทยโพสต์ 

จับคลินิกเถ่ือน 

    -เสนอข่าว ต ารวจ ทหาร น าก าลังบุกทลายคลินิกเถ่ือน บริเวณสี่แยกวัดกลาง ถนนพนิิจรงัสรรค์ ต.ในเมือง เขต

เทศบาลเมืองนครพนม หลังฉีดเสริมหน้าอกให้ครูผู้ช่วยจนปอดติดเชื้อขั้นรุนแรง ยังนอนอยู่ห้องไอซียู  พบยาบรรจไุซ

ริงกจ์ านวนมาก พร้อมสาวลาวท่ีข้ามประเทศมารับบริการฉีดสลายไขมันต้นขา ตรวจสอบพบคลินิกไม่มีใบอนุญาต

ประกอบสถานพยาบาล  เจ้าของ ชื่อ นางธัญวรรณ  ซึง่ต้องรอใหม้าให้ปากค าเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง 
     -ด้าน ปลัด อบต.โพธิ์ตาก เล่าว่า ขณะนี้ผูป้่วยย้ายไปอยู่ห้องไอซียูรพ.สกลนคร เนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่า

รักษาพยาบาล หลงัทราบเรื่องไดพ้ยายามติดต่อคลินิกเพื่อขอตัวยาท่ีฉีดไปให้แพทย์ตรวจสอบ แต่ถูกปฏิเสธ จงึเข้า

หารือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ จนมีการตรวจจับคลินิก 

 

มติชนออนไลน ์

จับโรงงานปลาร้าไร้มาตรฐาน 

     -เสนอข่าว นางสยุมพร กุลสุ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ศูนยด์ ารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยก าลัง

ทหาร ต ารวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้าตรวจคน้โรงงานผลิตกะปิ ปลาร้า ไตปลา และน้ าบูดู ชื่อตราสินค้า 

น้องเพชรไตปลา-กะป ิ ตั้งอยู่เลขท่ี 89/1 หมู่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลงัไดร้ับร้องเรียนวา่ส่ง

กลิ่นเหม็นและสกปรก โดยตรวจพบบ่อหมัก ถังหมักจ านวนมาก มีสภาพสกปรกเหม็นเนา่ ชื้นแฉะ และยังพบ

เคร่ืองจักรท่ีดัดแปลงเพื่อใช้บรรจุลงขวดและบรรจุภัณฑ์ และน้ าบูดูบรรจุขวดอีกจ านวนมาก  

     เจา้หน้าทีไ่ด้สั่งปิดโรงงานและควบคุมตัว นายชนิวัตร แสงช ู อายุ 50 ปี และนางอุบล พงษ์ส าราญ อายุ 48 ป ี

เจ้าของมาด าเนินคดีในข้อหา 1.ผลิตอาหารเพื่อการค้าโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานในสังกัด สธ. และ 2.ไม่ได้รับ

อนุญาตการตั้งโรงงาน ผู้ต้องหารบัสารภาพว่าท ามานานเกือบ 10 ปี สง่ขายท่ัวประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ 

 

บ้างเมือง  มติชน 

กทม.ปฏิรูประบบสาธารณสุข 

     -เสนอข่าว นายทวศีักดิ์ เลศิประพันธ์ รองผูว้่าฯ กทม. เปดิเผยว่า การพัฒนาระบบสาธารณสุขในพืน้ท่ีกทม. มี

แนวคิดให้คลนิิกเอกชนเข้ามาเปน็พันธมิตรในการคัดกรองผู้ปว่ย โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิตามท่ีมีอยู่เหมือนกับ

ไปใช้บริการท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข ขณะเดียวกัน จะมีการท างานเชงิรุกมากข้ึน ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีให้

มากข้ึน จากเดิม 2 เดือนต่อคร้ัง เปน็ 1 เดือนต่อคร้ัง และจะมีหน่วยงานท่ีดูแลด้านสังคมและสิง่แวดล้อมร่วมทีมด้วย 

นอกจากนี้ จะพฒันาโรงพยาบาลในสงักัดมีความเป็นเลิศในดา้นตา่งๆ เพื่อรองรับการรักษาผูป้่วยให้ครบวงจร  

 พัฒนาศักยภาพแกนน าสาธารณสุข 

เดลินวิส ์     -เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนากิจเรือง นพ.สสจ.น่าน เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าประชาคม

สุขภาพจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการวิจัยการพฒันาประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ในการสง่เสรมิสุขภาพและป้องกัน

โรค โดยการสนับสนุนจากสวรส. และ สสจ.น่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน  

 เตือนซื้อเสื้อกันหนาวมอืสอง 

สยามรัฐ     -เสนอข่าว นพ.วศิณุ วิทยาบ ารุง นพ.สสจ.บึงกาฬ เตือนประชาชนท่ีนิยมซื้อเสื้อและผ้าห่มกันหนาวมือสอง ขอให้

น าไปต้มฆ่าเชื้อโรค หรือซักด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อให้สะอาด จากนั้นตากแดดให้แห้งแล้วค่อยน ามาสวมใส ่

 โรคไข้เลือดออก 

โพสต์ทูเดย์     -เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หรริัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า โรคไขเ้ลือดออกแพร่ระบาดใน 8 อ าเภอ จ.ยะลา 

และสูงเปน็อันดับ 3 ของประเทศ มีผูป้ว่ย 631 ราย มากสุดท่ี อ.เมืองยะลา 377 ราย อ.บันนังสตา 116 ราย และมี

ผูเ้สียชีวิต 3 ราย  
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 จ.พังงา แหล่งต้นน้ าปนเปื้อนยาฆ่าหญ้า 

ข่าวสด      -เสนอข่าว ดร.พงศ์พยัคฆ ์ ศรียา หวัหน้าอุทยานแห่งชาตเิขาหลัก-ล ารู่ น าก าลังออกลาดตระเวนตรวจการบุกรุก

ท าลายป่าในพืน้ท่ี พบว่ามีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชของเกษตรกรปริมาณมากหลายจุด โดยเฉพาะพืน้ท่ีแหล่งตน้น้ า 

อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในเขตพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาตเิขาหลัก-ล ารู ่ ท่ีราษฎรบุกรุกท าสวนยางพารา สารเคมีท่ีพบเป็นยา

ฆ่าหญ้าชนิดร้ายแรง  เป็นพษิอย่างร้ายแรงต่อสัตวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม ท าใหร้ะคายเคอืงผวิหนงัอย่างรุนแรง สามารถซึม

ผ่านผิวหนังและรอยแผลถลอก หากสัมผัสติดต่อกันเปน็เวลานานจะท าให้เป็นแผลพพุอง โดยพิษจะสะสมท่ีปอด

กลายเปน็พังผืด ก่อใหเ้กิดอันตรายต่อปอด ตับ ไต และกระเพาะอย่างรุนแรง มีฤทธ์ิท าลายผนังเซลล์ของอวัยวะต่างๆ 

ท่ัวร่างกาย หากได้รับพิษในปริมาณมากอาจท าให้ระบบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได ้

 ปัญหาน้ าฝนปนเปื้อน จ.เพชรบูรณ์ 

สยามรัฐ     -เสนอข่าว ผศ.ดร.ทพ.วีระศกัดิ์ พุทธาศรี รองเลขา สช. เปน็ประธานเปิดเวทีรับฟงัความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครัง้ท่ี 9 ในสว่นของเวทีสมัชชาเฉพาะพืน้ท่ี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีวาระขับเคล่ือนเรื่องน้ าดื่มปลอดภัย

ส าหรับประชาชน สาเหตุหลักมาจากน้ าฝนในพืน้ท่ีไม่สามารถน ามาใช้อุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญใ่ช้

สารเคมีในกระบวนการผลิต เสีย่งต่อการปนเปื้อนตามแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ าดื่มแทนดื่ม

น้ าฝน สง่ผลให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับซื้อน้ าดื่มจ านวนมาก และเสี่ยงต่อการบริโภคน้ าดื่มท่ีอาจผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
 โรคไข้มาลาเรีย 

เดลินวิส ์     -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกออกรายงานประจ าปี เตือนว่า กระบวนการควบคุมไข้มาลาเรียของโลกมีความเสี่ยง

ท่ีจะหยุดชะงัก หลงัจากในชว่งระหว่างป ี2553-2558 ในทวปีแอฟริกา ตัวเลขผู้ปว่ยใหม่ลดลงรอ้ยละ 21 และอัตรา

การเสียชีวิตลดลงร้อยละ 29 แต่เมื่อรวมท้ังโลกในปีท่ีผ่านมา มีผู้ป่วยใหม่ 212 ล้านคน และเสยีชีวิต 429,000 คน 

จึงต้องมีการเรง่ระดมทุนเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมโรค 

 

คมชัดลึก 

แคนาดาเตรียมแก้กฎหมายกญัชา 

     -เสนอข่าว แอนน์ แมคเลลแลน ประธานคณะท างานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องกัญชาแคนาดา เปิดเผยวา่ 

ภายใน 6 เดือนข้างหน้า จะมีการน าเสนอกฎหมายท่ีเปิดใหก้ารซื้อขายกัญชาเพื่อการพักผ่อนเป็นเรื่องถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยก าหนดอายุขั้นต่ าผู้มีสิทธ์ิซื้อกัญชาที่ 18 ปี และแม้จะมีค าคัดค้านกว่า 3 หม่ืนฉบบัท่ีแสดงความกังวลถึง

การจ ากัดอายุขั้นต่ าและความสามารถในการขับขี่รถยนต์ของผู้เสพกัญชา แต่คณะท างานระบุว่าไม่มีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ชี้ถึงวัยท่ีปลอดภัยตอ่การเสพกัญชา 

 

 


